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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
สมัยสำมัญ   สมัยที ่3  ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1 
วันที่  10  สิงหำคม  พ.ศ.2562   เวลำ  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ.เมือง  จ.นครพนม 
---------------------------------------------------- 

          ผู้มำประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   
6. นายศรราม  นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3   
7. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
8. นายถ ี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
9. นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
10.นางอริตรา  ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
11. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
12. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   
13. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
14. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
15. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
16. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
17. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
18. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
19. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
20. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
21. นายสมชาย  จันทร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12   
22. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
23. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
24. นายชมภู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
25. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   
26. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
27. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 
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28. นายปาวร  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16   
29. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
30. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17   
31. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 18 
32. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
33. นางใบสี  เดวัลย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
34. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
35. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
36. นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
37. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
38. นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
39. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล   เลขานุการสภา อบต. 

 
 

ผู้ไม่มำประชุม        
1. นายดี     หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  (ลากิจ) 
2. นายประดิษฐ์  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  (ลากิจ) 
3. นายบุญมา    ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18  (ลากิจ) 
4. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23  (ลากิจ) 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์    ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี  แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
3. นายทองจันทร์ บุญทวี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
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เริ่มประชุมเวลา   09.25  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ   
ประธานสภาฯ 1.1 อบต.บ้านผึ้ง  จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่ 12 สิงหาคม 2562  เพ่ือเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  ในวันพระราช
สมภพ  จะมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรและมอบรางวัลแม่ดีเด่นในหมู่บ้าน  จึงขอ
เชิญสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่  12 สิงหาคม 2562 
เวลา  08.30 น.  ณ  อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.บ้านผึ้ง  การแต่งกาย 
เครื่องแบบสีกากีแขนยาว 

 1.2 เรื่องแจ้งเตือนให้ระวังแก๊งขับรถเฉี่ยวแล้วเรียกเงิน ผมเคยโดนรถยนต์เก๋ง วีออส   
ขับจ่อท้าย   พอผมหลบลงทางซ้ายจะมีรถปาดขึ้นมาแล้วบีบให้เราจอดเรียกลงมาคุย  
บอกว่ารถเราไปเฉี่ยวรถเขากระจกมองข้างแตก ให้เราจ่ายค่าเสียหาย 3,000 – 
4,000 บาท  ผมบอกว่าไม่ได้เฉี่ยวชนและเป็นประธานสภา อบต.บ้านผึ้ง  ถ้ามีปัญหา
อะไรให้ไปคุยกันทีโ่รงพัก   พวกนั้นจึงยอมกลับไปไม่กล้าเอาเรื่อง   ฝากเตือนสมาชิก
ทุกท่านให้ระมัดระวังพวกแก๊งขับรถเฉี่ยวแล้วเรียกเอาเงิน อย่าไปยอมง่ายๆ กั บ
พวกมิจฉาชีพพวกนี้ 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรื่องแก๊งขับรถยนต์มาเฉ่ียวแล้วเรียกเอาเงินพวกนี้ยังไม่หมดไป พวกนี้จะคอยดูรถ 
นายก อบต. พวกรถกระบะหรือรถชาวบ้านที่คิดว่าไม่รู้เรื่องอะไร  จะขับรถตามประกบแล้วขับรถ

เบียด  แล้วบอกว่ารถเราไปเฉี่ยวรถเขาเสียหาย เรียกเอาเงิน บางที 5,000 บาท  
บอกพวกเราไว้ไม่ต้องไปกลัว เจอแบบนี้ให้ชวนไปคุยที่โรงพักเลย  หรือไม่ก็บอกให้รอ
ประกันภัยมาเคลมให้  อย่าไปยอมจ่ายเงินง่ายๆ ไม่งั้นต้องเสียเงินไปเปล่า  ไม่ต้องไป
กลัว ตั้งสติ ใจเย็นไว้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.

2562  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
ถ้าไม่มีผม  ขอมติรับรองด้วย 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ที่

ฝ่ายบริหารเสนอมา  ในวาระท่ี 1 วาระรับหลักการและเหตุผล แห่งร่างข้อข้อบัญญัติ
ต าบลและลงมติ  ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิก อบต.บ้านผึ้งทุกท่าน  ผมขอแถลงการณ์จัดท า 
นายก อบต.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สมาชิก อบต.ทุกท่านได้

รับทราบ  ฝ่ายบริหารได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือจะใช้ในการพัฒนาต าบลบ้านผึ้ง ให้เจริญก้าวหน้าทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  โดยเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  คือ
รายจ่ายเท่ากับรายรับ  โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2563  อบต.บ้านผึ้ง จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากทางรัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น  โดยมีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวนเงิน  93,534,516  บาท ในโอกาสนี้  ทาง
ฝ่ายบริหาร  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2563  ให้ทางสภา อบต.บ้านผึ้ง ได้พิจารณา  ส่วนรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จะให้ปลัด อบต.น าเสนอ 

นายประพันธ์  เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา  และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอน าเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ปลัด อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทราบดังนี้ 
 (อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ให้ที่ประชุมทราบ) 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอแจ้งให้สมาชิกได้ทราบ  โครงการขอขยายเขตไฟฟ้า ถ้าระยะทางไกลจากหม้อ 
นายก อบต. แปลงไฟฟ้า เกิน 1 กิโลเมตร อาจจะท าให้ไม่ได้  ถ้าท าไม่ได้จะต้องขอไปท าอย่างอ่ืน

แทน 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่  1 รับหลักการและเหตุผลแห่งร่าง
ข้อบัญญัติต าบล ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 36 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
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ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่าย ปี 63 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็น 
นายก อบต. ด้านการศึกษา ที่ อบต.บ้านผึ้งได้เปิดรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย  โดย

เริ่มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านผึ้ง บ้านนามน หมู่ที่  6 ก่อนเป็นแห่งแรก 
เนื่องจากเป็นศูนย์ใหญ่และมีเด็กนักเรียนเยอะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ประธานสภาฯ 3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 3-7 คน ขอให้สมาชิก อบต.เสนอชื่อผู้ที่
สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต. ดิฉันเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ   
ส.อบต. หมู่ 22 จ านวน 5 คน  และขอเสนอ นายถาวร  คุณพันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ 8 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 ผู้รับรอง 1.นายวิชัย  เดชสอน  ส.อบต. หมู่ 7 
            2.นางนงลักษณ์  ฝอยทอง  ส.อบต. หมู่ 21 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

อีกหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธานสภาฯ - ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
นายสมคิด  อุดมศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายสุรัติชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิก อบต.  
ส.อบต. หมู่ 23 หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2   
 ผู้รับรอง  1.นายสมจิตร  วังคะฮาด   ส.อบต. หมู่ 11 
                                          2.นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ  ส.อบต. หมู่ 22 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

อีกหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธานสภาฯ - ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  
นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง - เรียนท่านประธานสภา  ผมขอเสนอ นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิก อบต. หมู่ 23  
ส.อบต. หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 ผู้รับรอง  1.นายสุรัติชัย  สุวรรณรงค์   ส.อบต. หมู่ 10 
                                          2.นายถาวร  บัวสุวรรณ์   ส.อบต. หมู่ 22 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

อีกหรือไม ่
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ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธานสภา - ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 4  
นายวิชัย  เดชสอน - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายเฉลิม  วรจิตร  สมาชิก อบต. หมู่ 21  
ส.อบต. หมู่ 7 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
 ผู้รับรอง  1.นายสุวิทย์  แก่นนาค า   ส.อบต. หมู่ 20 
                                          2.นายถาวร  บัวสุวรรณ์  ส.อบต. หมู่ 22 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อ ผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  

อีกหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธานสภาฯ - ขอให้ท่านสมาชิก เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 5 
นางอริตา  ค าเติม - เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอเสนอ นายบุญมา  ร่อนดี  สมาชิก อบต. หมู่ 12  
ส.อบต. หมู่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  
 ผู้รับรอง  1.นายสุเมธ   คุณพันธ์  ส.อบต. หมู่ 8 
                                           2.นางใบสี  เดวัลด์  ส.อบต. หมู่ 20 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  

อีกหรือไม ่
ที่ประชม - ไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธานสภาฯ - สรุปว่า ได้คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  คน  ได้แก่  
 1.นายถาวร    คุณพันธ์       ส.อบต.หมู่ 8 
 2.นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์   ส.อบต.หมู่ 10 
 3.นายสมคิด   อุดมศักดิ์      ส.อบต.หมู่ 23 
 4.นายเฉลิม    วรจิตร         ส.อบต.หมู่ 21 
 5.นายบุญมา   ร่อนดี          ส.อบต.หมู่ 12 

ประธานสภาฯ 3.3 พิจารณาก าหนดวันและเวลาเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  
ผมเห็นควรก าหนดวันและเวลายื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
ตามเวลาดังนี้ 

 - วันที่ 10 สิงหาคม 2562    ตั้งแต่เวลา  14.00 – 20.00 น.  รวม  6  ชั่วโมง 
 - วันที่ 11 สิงหาคม 2562    ตั้งแต่เวลา  09.00 – 18.00 น.  รวม  9  ชั่วโมง 
 - วันที่ 12 สิงหาคม 2562    ตั้งแต่เวลา  09.00 – 18.00 น.  รวม  9  ชั่วโมง 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 
 



-7- 
 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามวันและเวลาที่
ก าหนด  สถานที่ ห้องประธานสภา อบต.บ้านผึ้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมมีเรื่องแจ้งให้ราบ 
นายก อบต.  1.กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จะมาประชุมที่ อบต.บ้านผึ้ง ในวันนี้ เพ่ือจะมารับฟังการ 

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยโครงการระบบธนาคารน้ าใต้ดิน  เพ่ือจะเตรียมชี้แจงต่อ
คณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดนครพนม  ในวันที่  19 – 20 
สิงหาคม 2562 
2.ขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่านมาร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม  
2562 ที่อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.บ้านผึ้ง มีกิจกรรมลงนามถวายพระ
พร  การร าถวายพระพร  และมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นในต าบลบ้านผึ้ง 
3.โครงการถนนพาราซอยซีเมนต์  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่ราคาตกต่ ามาก  โดยจะน ายางพารามาผสมดินลูกรังและ
ปูนซีเมนต์  จะท าให้ถนนแข็งแรงขึ้นมาก  ผมเสนอขอถนนพาราซอยซีเมนต์สาย
หนองค าไผ่  สายบ้านผึ้ง – กุรุคุ  และสาย หมู่ 6 – ไทยสามัคคี  ไปที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
4.รัฐบาลก าลังสนใจการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยใช้ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน มี
งบประมาณอยู่ 5,000 ล้าน ผมเสนอขอไป 10 บ่อ มีทางดอนม่วง  นามน  ดงสว่าง  
สุขเจริญ  ทางโซนกลางของต าบล ขณะนี้ผ่านไป 1 ปีกว่า เริ่มเห็นผลของระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินแล้ว  โดยน้ าประปาบาดาลระดับตื้นขึ้น  มีน้ าเพ่ิมขึ้น เมื่อก่อน
ระดับน้ าอยู่ลึกและมีน้ าผุดที่บ่อเก่า บ้านนาโพธิ์  หมู่ 17 
5.วันที่ 14 สิงหาคม 2562  อบต.บ้านผึ้ง จัดอบรมเรื่องการท าธนาคารขยะรีไซเคิล  
ที่อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ขอให้ท่านสมาชิก อบต. ให้ความสนใจและเข้า
ร่วมอบรมด้วย 
6.เรื่องการท าความสะอาดและตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,7,10,20,23 
มีต้นไม้เยอะ ท าให้ไฟฟ้าดับบ่อย  จะขอให้การไฟฟ้ามาช่วยด้วย ในการตัดกิ่งไม้ที่
พาดสายไฟฟ้า  โดยเฉพาะหมู่ 7 มีต้นไม้เยอะ  ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันกับชาวบ้าน  
อาจต้องดับไฟฟ้าก่อน 
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นายเต็ม  นิสาวัน  - ทางหมู่ 14 เริ่มท าธนาคารขยะรีไซเคิลแล้ว ทุกคนสามารถน าขยะรีไซเคิลไปฝาก 
ส.อบต. หมู่ 14  ขายได้  จะเปิดรับซื้อขยะทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน 
นายศรราม  นาบุญ  - ทางวังกระแสมีปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรยังไม่ครบ ไม่เรียบร้อย ขอ 
ส.อบต. หมู่ 3 ให้แจ้งทางเกษตรประจ าต าบล ลงมาช่วยดูแลด้วย หรือให้จัดที่นั่งไว้ให้เกษตรต าบล

ไว้ที่ อบต.  เพราะเวลาชาวบ้านมีปัญหาต้องไปแต่เกษตรอ าเภอ  ซึ่งชาวบ้านที่อายุ
มากก็ต้องล าบากในการเดินทาง 

นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ - ผมขอแจ้งถนนลูกรัง หมู่ 10 พัง ขาดช ารุด สาย นา นายจรัญ – นา นายพอ   
ส.อบต. หมู่ 10  ขอให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วย 
ประธานสภาฯ - ผมขอแจ้งนัดประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง ครั้งต่อไป ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562  

เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.บ้านผึ้ง  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  ในวาระที่ 2 วาระแปรญัตติ  และวาระ  ที่ 
3 ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
เลิกประชุม  12.35  น. 

 
   (ลงชื่อ)   ประพันธ์   เพิ่มพูล  ผู้จดรายงานการประชุม. 

                   ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง        
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     ได้ท ำกำรตรวจสอบรำยงำน

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  
ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1  วันที่  10  สิงหำคม   พ.ศ.2562   โดยได้
ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจดบันทึก  พร้อมนี้ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำนด้วยแล้ว 

                     (ลงชื่อ)       สมคิด  อุดมศักดิ์       ประธำนกรรมกำรฯ 
                                         ( นำยสมคิด  อุดมศักดิ์ ) 
                                              สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 23 

            (ลงชื่อ)         คล้ำย   ตะวงษ์      กรรมกำรฯ 
                                ( นำยคล้ำย   ตะวงษ์ ) 
                           สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 

             (ลงชื่อ)      ถำวร  บวัสุวรรณ์      กรรมกำรฯ 
                               ( นำยถำวร  บัวสุวรรณ์ ) 
                                   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 22 
 
 
 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุม 
สภำฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1  วันที่  10         
สิงหำคม  พ.ศ.2562  แล้ว  เมื่อวันที่  15  สิงหำคม  2562 
 

             (ลงชื่อ)      สมสี   สีคะ    ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               ( นำยสมสี   สีคะ ) 
                   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
 
 

 


